

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ ๔

ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี



Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ.เมือง จ.ชลบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงาน EHA ในกลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออก ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ ๔, ๕ และ ๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครและผ่านการประเมินสมัครและไม่ผ่านการประเมิน รวมถึงไม่เคยสมัครเข้าประเมิน EHA และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน EHA ของ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕๕ คน

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ และบรรยายพิเศษ “นโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และได้รับเกียรติจาก นพ.พนิต โสเสถียรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

กิจกรรม **ช่วงเช้า** ประกอบด้วย การบรรยาย “การขับเคลื่อนการจัดการสุขาภิบาลอาหารตามบทบาทของท้องถิ่น (EHA ๑๐๐๐)” โดย นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ **ช่วงบ่าย** เป็นการประชุมกลุ่มย่อย ในหัวข้อ “อนาคตการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อระดมสมองในการพัฒนางาน EHA ในอนาคต จำนวน ๔ กลุ่ม ในประเด็นต่อไปนี้

๑. นโยบาย การพัฒนา EHA ระดับ ส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น
๒. ข้อมูล สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
๓. การพัฒนาบุคลากร และภาคีเครือข่าย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
๔. กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น

โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๔, ๕ และ ๖ เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม จากนั้นผู้เข้าร่วมการประชุมได้นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็น “การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร (EHA ๑๐๐๑)” โดย เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จ.กาญจนบุรี และเทศบาลตำบลเสาชิงหิน จ.นนทบุรี โดยมี นายประจวบ แสงดาว ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ต่อด้วย ประเด็น “การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (EHA ๑๐๐๒)” โดย เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี และ เทศบาลเมืองขลุง จ.จันทบุรี โดยมี นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย และประเด็น “การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะ (EHA ๑๐๐๓)” โดย เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี และ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จ.ราชบุรี โดยมี นายชาญศักดิ์ เทพมาลี ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

